

## ■ Nơi sẽ chia yêu thương

Một ngày đầu tháng 9-2012, Hoa hậu du lịch 2008 Ngọc Diễm gọi điện cho tôi với mong muốn được hỗ trợ thông tin cho chương trình ca nhạc từ thiện “Nâng cánh ước mơ” do cô đứng ra tổ chức tại TP. Cam Ranh để gây quỹ học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Nghĩa cử cao đẹp của cô đối với quê hương đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của giới nghệ sĩ, doanh nhân, trong đó có nhiều người là người Cam Ranh. Khi được hỏi về quyết định trên, Ngọc Diễm tâm sự: “Bản thân tôi cũng đã trải qua những ngày tháng khó khăn nên tôi hiểu được những vất vả của ba mẹ để nuôi chị em chúng tôi khôn lớn. Tôi đã nhận được rất nhiều từ cuộc đời, vì vậy, tôi luôn quan niệm sống là để cho, còn sống một ngày là thêm một ngày để yêu thương và chia sẻ. Những chia sẻ đầu tiên, tôi muốn được thực



● Hoa hậu du lịch 2008 Ngọc Diễm tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở TP. Cam Ranh.



● Ca sĩ Mai Khôi cùng bố biểu diễn phục vụ người dân Cam Ranh.

hiện trên vùng đất mình đã sinh ra và lớn lên”. Còn nhớ, năm 2008, sau khi đăng quang Hoa hậu du lịch, Ngọc Diễm đã chia sẻ mong muốn của mình là được trở thành một nữ doanh nhân. Qua những ngày tháng sải chân trên sân catwalk, tham gia một số bộ phim truyền hình và đạt được những thành công nhất định, tưởng chừng ước mơ đó của cô sinh viên Ngoại thương năm nào đã lùi vào quá vãng. Nhưng vào năm 2012, Công ty Truyền thông Ngọc Nam Phương của cô ra đời, và một trong những hoạt động đầu tiên của Công ty là tổ chức đêm ca nhạc từ thiện nói trên.

Cũng tại chương trình ca nhạc từ thiện “Nâng cánh ước mơ”, chúng tôi gặp ca sĩ Mai Khôi. Tác giả của ca khúc “Việt Nam” (đạt giải thưởng Bài hát Việt năm 2010) xuất hiện trước chúng tôi với vẻ dịu dàng, đầm thắm của người con gái miền biển Cam Ranh. Đêm ca nhạc hôm đó, Mai Khôi đã thực sự làm mọi người bất ngờ với màn trình diễn cùng bố ruột của mình. Trên sân khấu, hai bố con ca sĩ Mai Khôi cùng đắm mình trong những giai điệu ngọt ngào về quê hương, đất nước. Bố ôm đàn guitar đệm cho con hát, cứ thế không gian đêm ca nhạc

như menh mang, trải dài. Ngày hôm sau, các trang báo mạng đều đưa tin về tiết mục trên với những lời khen tặng. Chia sẻ điều này, Mai Khôi cho biết: “Cha là người thầy đầu tiên của tôi trong âm nhạc, ông dạy tôi chơi guitar, sáng tác bài hát và thẩm mỹ âm nhạc. Ông cũng là người luôn dõi theo tôi trên con đường sự nghiệp của mình”. Mảnh đất Cam Ranh, nơi không chỉ nuôi dưỡng thể chất mà còn ảnh hưởng rất lớn đến tâm hồn của Mai Khôi. Tính cách hiền hòa, thật thà, thân thiện của con người nơi đây cộng với điều kiện tự nhiên đầy gió, cát và nắng đã góp phần tôi luyện ý chí, nhào nặn tâm hồn cô. Những ước mơ cũng đến với Mai Khôi từ trong hoàn cảnh thiên nhiên và con người đó.

## ■ Chốn mong về

Cam Ranh - thành phố trẻ, nơi đã có biết bao người con trưởng thành. Nhiều người trong số đó không chỉ nổi tiếng ở giới showbiz mà còn trên nhiều lĩnh vực khác. Nhưng dù ở nơi đâu, khi nhắc đến quê nhà, mỗi người đều coi Cam Ranh là bến đậu của tâm hồn, chốn mong về để tìm sự bình yên trước những giông tố cuộc đời. Khi nghĩ về điều này, chúng tôi chợt nhớ đến ánh mắt xa xăm của rocker

# Tự hào là người Cam Ranh

## NHÂN TÂM

Từ mảnh đất Cam Ranh đầy nắng và gió, có những người con tuy xa quê trên bước đường lập thân lập nghiệp nhưng lòng vẫn luôn hướng về quê nhà. Trong sâu thẳm trái tim mình, họ tự hào vì là người Cam Ranh.

Anh Khoa trong một lần tình cờ gặp anh ở TP. Biên Hòa (Đồng Nai). Ít ai có thể ngờ rằng, chàng rocker có “máu nổi loạn” này lại là người rất đa cảm. “Khi buồn, vui, tôi luôn nghĩ về quê hương. Bởi nơi đây, những ký ức đẹp nhất thời ấu thơ chưa bao giờ phai nhạt. Tôi luôn tự hào về quê hương mình. Đã rất nhiều lần tôi tổ chức những chuyến đi về Cam Ranh cùng nhóm bạn để minh chứng về những điều đã kể. Sau chuyến đi, rất nhiều bạn bè đã quay lại quê hương tôi cùng những người bạn mới của họ. Tôi thấy vui và tự hào vì điều đó. Nhắc đến quê hương lại muốn chạy về ngay rồi”, Anh Khoa tâm sự. Năm 2012 với Anh Khoa là một năm có nhiều biến động. Anh đã có những thay đổi nhất định trong cách nhìn nhận về nghề nghiệp, lối sống. Anh thấy mình cần đi nhiều hơn để nhìn, để lắng nghe, để thở hơi thở cuộc sống xung quanh bằng chính cảm nhận của mình. Đó cũng là lý do chàng rocker này chấp nhận dừng các dự án âm nhạc để xách ba lô đi đến những nơi mình muốn đến, trở về với mảnh đất đã sinh ra mình.

Với Hoa hậu du lịch Ngọc Diễm, hơn 400 suất quà trị giá 200 triệu

đồng dành tặng các em học sinh vượt khó, học tốt ở TP. Cam Ranh chính là lời tri ân của cô gửi đến quê hương. Từ đây, cô mong muốn chương trình “Nâng cánh ước mơ” sẽ được tổ chức thường niên, với quy mô rộng hơn. “Tôi mong muốn làm được nhiều điều có ích cho TP. Cam Ranh, bởi đơn giản đây là mảnh đất đã lưu dấu tuổi thơ và chứng kiến những niềm vui, nỗi buồn đầu đời. Dù xa quê, Cam Ranh vẫn là nơi thân thương nhất để tôi đi về như một chốn bình yên”.

Quê hương Cam Ranh trong trái tim ca sĩ Mai Khôi cũng là nơi có nhiều kỷ niệm đẹp “Từ lúc biết nhớ, biết chơi đùa, biết yêu thương, biết học hành... tôi hay cùng với những người bạn thân ra biển Cam Ranh, ngắm biển và tâm sự với nhau dù thứ chuyện, trong đó có những ước mơ. Bây giờ, mỗi khi về Cam Ranh, chúng tôi lại ra biển...”.

Hai tiếng quê hương gần gũi, thân thương để mỗi lần nhắc đến trong lòng mỗi người con xa quê đều không khỏi bồi hồi. Dù bước đường đời mỗi người đi một lối, những người nổi tiếng của đất Cam Ranh vẫn luôn hướng về quê hương.

□ N.T